



ประกาศเทศบาลเมืองศิลา

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โดยวิธีการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองศิลา

ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ด้วยเทศบาลเมืองศิลา มีความประสงค์จะดำเนินโครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองศิลาเพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนทั่วไปในด้านงานทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ การขอเลขที่บ้าน การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และ งานบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและมีความสะดวกมากขึ้น ซึ่งในการดำเนินการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองศิลานี้ เทศบาลเมืองศิลาพิจารณาเห็นว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์มากกว่าได้รับผลกระทบเนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศิลาได้รับความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการมากขึ้น โดยไม่ต้องไปเข้าคิวรอรับบริการร่วมกับประชาชนตำบลอื่นๆ รวมถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้ง เทศบาลเมืองศิลายังมีความพร้อมทั้งในด้านงบประมาณ อาคารสถานที่ รวมถึงบุคลากรในการปฏิบัติงานตามประกาศหลักเกณฑ์ที่สำนักทะเบียนกลางกำหนด ซึ่งหากได้รับการพิจารณาประกาศจัดตั้งเป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองศิลาแล้ว ก็จะสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับเป็นสำคัญ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองศิลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้ง ยุบหรือควมรวมสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ และเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งก่อนดำเนินการโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่จะดำเนินการ ให้ประชาชนทราบและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลของโครงการและได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เทศบาลเมืองศิลาจึงได้กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยใช้วิธีการสำรวจความคิดเห็น ในการเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร หรือทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ อันเป็นไปตามข้อกำหนดของ ข้อ ๙ (๑)(ก)(ข)(ค) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ จึงกำหนดให้มีการแสดงความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธีการสำรวจความคิดเห็น โดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทางต่างๆได้ดังต่อไปนี้

๑. ทางไปรษณีย์ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นส่งไปที่ สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา ๗๒๒ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๒. ทางโทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๖๕๐๕-๖
๓. ทางโทรสาร ๐๔๓-๒๔๖๕๐๗
๔. ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ <http://www.silakhonkaen.go.th>

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยสามารถติดต่อแสดงความคิดเห็นหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลเมืองศิลา ๐๔๓-๒๔๖๕-๕๐๖ ต่อ ๒๒ (รายละเอียดของโครงการปรากฏตามเอกสารเผยแพร่แนบท้ายประกาศนี้)

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์)

นายกเทศมนตรีเมืองศิลา